

โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

แม้ว่าภาคเกษตรจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง แต่ยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นมิตรต่อประเทศเข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลกเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์ และอุตสาหกรรมสมุนไพร เป็นต้น โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น ภาคเกษตรจึงเป็นภาคการผลิตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายมิติ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะต้องเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร รวมถึงการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สนับสนุนการแปรรูปสินค้าจากพืชเศรษฐกิจซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน (Zero waste concept) ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่ำ การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรมและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่เน้นด้านผลิตภาพการผลิต จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในประเทศ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ :

- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) และอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ
- วิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมฮาลาล (ที่ไม่ใช่อาหาร) และอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ
- บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม (ชั้น5) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4420

โทรสาร : -

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 -11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม